



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 7 TNN24</p>	<p><b>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</b></p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ดังนี้ 1.ก่อนออกเดินทางควรศึกษาเส้นทาง จราจรและเส้นทางเดินรถให้ละเอียด 2.สำหรับผู้ที่มิโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นโรคประจำตัวอยู่ให้ทานยาและอาหารตามเวลา ต้องพกยาและมีรายชื่อยาติดตัวตลอดเวลา 3.กรณีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุ ควรเขียนชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ ระบุโรคที่เป็น รพ.ที่รับการรักษาเป็นประจำ ประวัติการแพ้ยา พกในกระเป๋าเสื้อหรือที่ค้นง่าย 4.ก่อนวันเดินทาง ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 5.เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่มเท่าที่จำเป็น และ 6.วันเดินทางในขณะที่ยืน อาจพก ขนม/ น้ำดื่ม / ร่ม / หมวก / ยาดม ติดตัวไว้ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมการแพทย์ รับผิดชอบประสานงานโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัด สธ.โรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร อาทิกทม กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย เหล่าทัพ กทม. แพทยสภา สภาวิชาชีพไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฯลฯ โดยจัดบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งหน่วยแพทย์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน เพื่อให้บริการทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉิน โดยจะมีหน่วยรักษาพยาบาลบริเวณรอบมณฑลพิธี ประจำพระเมรุมาศจำลอง ชุมดอกไม้จันทร์ เพื่อให้การดูแลผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความพร้อมภายหลังจากการจัดส่งทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ หรือ MCATT เข้าร่วมซ้อมปฏิบัติการทางการแพทย์ในการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ว่า ทีม MCATT ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 14 ต.ค. 59 จนถึงวันนี้ พร้อมในการให้บริการดูแลจิตใจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้ว โดยในส่วนกลางได้จัดทีมประจำ 7 จุดบริการ และได้จัดทีมจิตอาสาช่วย MCATT TO BE NUMBER ONE ประมาณ 400 คน ร่วมเดินเท้าเข้าหาประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รักษาการประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประมาณ 10 คน ยื่นหนังสือถึง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีโอกาสชี้แจงอย่างรอบด้านถึงร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ซึ่งคกก.พิจารณา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ได้สรุปร่าง พ.ร.บ.สุดท้ายส่งให้รมว.สธ. ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และล่าสุด พล.ร.อ.ณรงค์ได้เรียกให้รมว.สธ. เข้าชี้แจงพร้อมกับอธิบายร่างกฎหมายเป็นรายมาตรา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจึงเห็นว่า ควรจะต้องเปิดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจรอบด้าน</p> <p>หลักการของร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ เห็นชัดว่าไม่ได้แก้เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพ หรือลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นได้ชัดในมาตรา 9 และมาตรา 10 ในกฎหมายเดิม ที่ต้องการรวมระบบสุขภาพที่เหลื่อมล้ำในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียว แต่ผ่านมากกว่า 15 ปี ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทางกลุ่มฯ จึงขอให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทำกฎหมายในมาตรา 9 และมาตรา 10 ให้เป็นจริง แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็กลับไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่ผ่านมา จะขอพบ พล.ร.อ.ณรงค์หลายครั้ง แต่ไม่มีโอกาส จึงมายื่นหนังสือฯ เพราะต้องการบอกกับรองนายกฯ ว่ากฎหมายนี้เป็นเพียงหลักยึดเดียวที่เป็นหลักประกันสุขภาพ เป็นหัวใจความมั่นคงในชีวิตของประชาชนกว่า 48 ล้านคนทั่วประเทศ ดังนั้น จึงขอโอกาสเข้าพบรองนายกฯ เพื่อยื่นข้อเสนอก่อนที่จะทำให้ครอบคลุมระบบและยั่งยืนก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>กรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายแพทย์สภา ได้ลงนามในประกาศแพทย์สภา ที่ 104/2560 เรื่องการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของแพทย์ภาครัฐ ให้ออกประกาศแพทย์สภาเรื่องกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐจัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ให้สอดคล้องเหมาะสม ดังนี้ 1.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีเวลาการทำงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน 2.แพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี เป็นต้นไป ควรได้รับสิทธิซึ่งต่ออยู่เวรนอกเวลาราชการ</p> <p>-นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ โฆษกแพทย์สภา กล่าวว่า การออกประกาศนี้ เพื่อเป็นการมุ่งคุ้มครองคุณภาพชีวิตของแพทย์ เนื่องจากพบว่าแพทย์ต้องทำงานหนัก บางแห่งต้องเข้าเวรติดต่อกันนานมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของแพทย์อย่างมาก ประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีผลในเชิงบังคับว่าต้องปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นแพทย์ไม่สามารถนำประกาศนี้ไปอ้างอิงกับหน่วยงานที่ทำงานว่า จะไม่อยู่เวรเกินกว่าที่ประกาศนี้กำหนดไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง หากมีแพทย์ไม่เพียงพอก็ยังจำเป็นต้องอยู่เวรทำงานมากกว่าที่ประกาศกำหนด เช่น รพ.บางแห่งมีแพทย์แค่ 2 คน ประกาศนี้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานของแพทย์ และแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันแพทย์ไทยมีการทำงานที่มากกว่าเวลาที่ควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะสามารถนำไปอ้างอิงในการเพิ่มการจัดสรรกำลังคนในระบบสาธารณสุขต่อไป</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p><b>ยารักษาออสติก</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีและปลัด สธ. ไม่ให้ถอดยารักษาภาวะเด็กออทิสติกออกจากร้านขายยา และจะใช้ยาชนิดเม็ดที่ผลิตจาก อภ. แทน ยาดังกล่าวจะช่วยเด็กออทิสซึม คลายเครียด และนอนหลับ ทราบว่าจะมีการนำเรื่องเข้าในการประชุมกรม.ในวันอังคารหน้า ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ ย้วยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้างานบริหารจัดการเรื่องรื้อวางทุกซ์ สำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ</p> <p>นางกัจจาพร ชื่นบุญ กรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) กล่าวว่า ไม่ได้คัดค้านว่า จะมีการใช้ยาสามัญในการรักษา แต่อยากให้ใช้ในลักษณะควบคุมกันไป เพราะเด็กบางคนก็ไม่มีอาการ แต่ในเด็กที่มีอาการก็อยากให้ใช้ยาแบบออริจินอลที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ”</p> <p>หลังจากที่ร้องเรียนต่อ รว.สธ. ก็จะไปรื้อเรียนที่อย.และศูนย์ดำรงธรรมต่อไป แต่หากยังมีการยืนยันว่าจะถอด ก็จะมีการรวมตัวกันของผู้ปกครองเด็กออทิสติกเข้ามาร้องเรียนอีกครั้ง ซึ่งจะรวมตัวกันมาเฉพาะในกรุงเทพฯ ส่วนในภูมิภาคก็จะให้เครือข่ายทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด แม้ว่ายาออริจินอลจะมีราคาแพงกว่ายาสามัญ ราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณ 2 พันบาท และการใช้ขึ้นอยู่กับระดับอาการของเด็กและน้ำหนักของเด็ก โดย 1 ขวดจะใช้ได้เร็วสุด 1 อาทิตย์ และช้าสุดคือ 4 อาทิตย์ ในขณะที่ยาสามัญที่ผลิตได้เอง มีราคาไม่สูงมากนัก แต่อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาต่อเด็กออทิสซึมซึ่งมีทั่วประเทศประมาณ 4-5 แสนคนด้วย</p>
สำนักข่าวนิวส์พลัส ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>น้องปาล์ม 3 ขวบถูกรถรพ.ชนพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปวีณา หงษ์พร อายุ 30 ปี อาชีพลูกจ้างชั่วคราวใน รพ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พร้อม น้องปาล์ม อายุ 3 ขวบ เข้าพบ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีบุตรชายถูกรถของรพ.สต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ชนพิการมีอาการขาตั้งแต่วัยนม มาถึงช่วงขา ส่งผลให้ไม่มีความรู้สึกเดินไม่ได้ อีกทั้งเวลาขับถ่ายไม่มีความรู้สึกต้องปัสสาวะทางสายยาง</p> <p>เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 ก.ค.58 นายเกต นามทอง อายุ 68 ปี คนขับรถตำแหน่งอาสาสมัครของรพ.สต.บ้านใหม่ ได้ขับรถกระบะเซฟโลเลตทะเบียน บว 4942 ขอนแก่น ชนจักรยานยนต์สามีและลูก ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญา และฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแล้ว ศาลแขวงขอนแก่นพิพากษาจำคุกนายเกต 6 เดือน ปรับ 3,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี แต่คดีแพ่ง ผู้เสียหายมี นายศราวดี เจริญชุนทด สามีซึ่งได้รับบาดเจ็บกับน้องปาล์ม และตนเป็นโจทก์ฟ้อง สธ. เป็นจำเลยที่ 1 สป.สธ. เป็นจำเลยที่ 2 เรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท ศาลนัดไกล่เกลี่ยกันมาหลายครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ศาลให้วางค่าธรรมเนียมศาลครั้งหนึ่ง ต้องไปหย่าเงิน 5 หมื่นบาท ต้องจ้างทนายความสู้คดีเอง จนหมดทุนสู้คดี ขณะที่บุตรชายรักษาที่รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น มีร่างกายพิการทำให้ยืนทรงตัวไม่ได้และมีปัญหาด้านขับถ่าย คดีผ่านมาสองปียังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานใดเลย</p> <p>- ด้านนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดรับเรื่องไว้ ได้ประสานสธ.เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น จะประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมหรือเงินอื่น ๆ เรื่องคดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความ ทางศูนย์ช่วยเหลือได้สำเภาสารสำนวนความไว้แล้ว เพื่อศึกษาการดำเนินกระบวนการพิจารณาความแพ่งว่าต้องเข้าไปเสริมหรือแก้ไขหรือให้คำแนะนำในจุดใด คดีนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชาวบ้านยากจนอยู่แล้วไม่มีความรู้ว่ามีหน่วยงานรัฐพร้อมช่วยเหลือทางคดี เช่นเมื่ออัยการฟ้องคนขับ ฝ่ายผู้เสียหายไม่ได้เข้าเป็นโจทก์ร่วม ไม่ขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาแต่แรก และเป็นตัวอย่างว่า เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนต้องการช่วยเหลือให้ไปพบสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด เพื่อไม่ให้รูปคดีเสียหายหรือคดีขาดอายุความ แมตักเป็นผู้ต้องหาที่มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในทางคดี</p> <p>“ตรวจสอบดูเอกสารพบว่าในส่วนคดีอาญามีคำพิพากษาไปแล้วโดยไม่ได้ยื่นคำร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาไปด้วย คดีนี้ยื่นยัน้วยังไม่หมดอายุความเพราะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญา ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องคดีแพ่งได้”</p>
สยามรัฐ	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุติเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10-15 ต.ค.60 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 10 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ยังคงมีสถานการณ์ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จ.พิจิตร มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จ.พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และ กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง</p> <p>ด้าน พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) กล่าวว่า หลังฝนตกอย่างต่อเนื่องในระยะช่วงเวลาที่ผ่าน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะรอง ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.จังหวัดบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ร่วมปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องและทันที่</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมทั้งในเขต กทม.และปริมณฑล ประชาชนในหลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณที่ถูกน้ำท่วมซ้ำอาจมีโอกาสเกิดเชื้อราขึ้นได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้พักอาศัย โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือหากเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ก็เสี่ยงเกิดโรคซ้ำซ้อนได้ จึงขอให้ทำความสะอาดขัดล้างพื้นและผนังบ้านให้เร็วที่สุดภายหลังน้ำลดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา ขณะทำความสะอาดควรสวมใส่อุปกรณ์ เช่น รองเท้าบูท, ถุงมือยาง, หน้ากากอนามัย และเปิดประตูหน้าต่างบ้าน ให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเท ภายหลังขัดล้างแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้ง หรืออาจใช้ไฟสปอตไลท์ส่อง เพื่อช่วยให้แห้งเร็วขึ้น หากพบว่าเชื้อราฝังแน่นตามผนังบ้าน ขัดไม่ออก ไม่ควรทาสีทับ จะยิ่งทำให้อับชื้น เชื้อราจะเจริญเติบโตขยายพันธุ์ไปอีก ควรขูดสีและผิวผนังเดิมออก หากหากกลิ่นก็อาจต้องฉาบปูนใหม่ จากนั้นจึงทาสีทับภายหลัง</p>
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT ThaiPBS	<p><b>เทศกาลกินเจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. และนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ ศาสตราจารย์แพทย์ ร่วมกันแถลงข่าว “กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี” วันที่ 20-28 ต.ค. 2560 โดย นพ.วชิระ กล่าวว่า สธ.ต้องการให้ประชาชนได้อิ่มบุญ และมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ขอให้คำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อไม่ให้ขาดโปรตีน หรือมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการรับประทานแป้งมากเกินไป โดยทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลากหลาย เน้นเต้าหู้ โปรตีนเกษตร ถั่ว ธัญพืช และผักผลไม้หลากสี ที่สำคัญต้องไม่เค็ม ไม่หวาน และไม่มันมากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับการปรุงอาหารเจ ขอให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ อาหารปลอดภัย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ นอกจากนี้ ขอให้เลือกซื้ออาหารเจ จากร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)</p> <p>ด้านภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ช่วงปี 2560 ได้สุ่มตรวจผัก ผลไม้ และอาหารเจ ในตลาดและโรงงานผลิตด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit) พบว่า กลุ่มผักและผลไม้มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยผัก 56,927 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงตกค้าง ร้อยละ 1.54 มากที่สุดคือ ใบบัวบก ส่วนในผลไม้ตรวจ 3,885 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงตกค้างร้อยละ 1.67 มากที่สุดคือสตรอเบอร์รี่ ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเจ ผลการตรวจตลอดปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และก่อนเทศกาลกินเจ รวม 71 ตัวอย่าง พบมีดีเอ็นเอจำเพาะของเนื้อสัตว์ 3 ตัวอย่าง รอยผลวิเคราะห์ 7 ตัวอย่าง ทั้งนี้ กรณีพบดีเอ็นเอจำเพาะของเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นอาหารปลอม ผู้จำหน่ายปลักให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และติดตามถึงแหล่งผลิตหรือนำเข้า ซึ่งผู้ผลิต/นำเข้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับไม่เกิน 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท</p> <p>นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้เฝ้าระวังอาหารในช่วงเทศกาลเจทุกปี ตั้งแต่ปี 2556-2559 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างอาหารเจจากตลาดที่ประชาชนนิยมซื้อพบว่า กลุ่มอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ ทุกตัวอย่างไม่พบการใช้บอแรกซ์ แต่ร้อยละ 63 พบมีดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ปนเปื้อน กลุ่มผัก-ผลไม้ ที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดค้าส่ง 5 แห่งทั่วประเทศในปี 2559 พบร้อยละ 3 มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ส่วนกลุ่มผักต้องตรวจไม่พบกรดซาลิซิลิก แต่ร้อยละ 74.5 ตรวจพบวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน พบมากในผักกาดตอง/เกี่ยมฉ่ายยา ไซโป้วผอย</p>
<p>มติชน ทีวีช่องNBT</p>	<p><b>สารตกค้างในผักผลไม้</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ สธ. เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารจากแหล่งผลิตพืชทั่วประเทศ ทั้งหมด 196 ชนิดพืช รวม 4,518 ตัวอย่าง ในช่วงเดือน ต.ค. 2559-ก.ค. 2560 ผลการตรวจสอบพบว่า ผัก ผลไม้ ผ่านมาตรฐานปลอดภัย 100% สินค้าเกษตรที่เก็บจากแปลงที่ได้มาตรฐานจีเอพี ผ่านมาตรฐานสารพิษตกค้าง 92.2% และแปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานจีเอพี ผ่านมาตรฐาน 93.6% ส่วนแปลงเกษตรอินทรีย์ 6 แปลง ไม่พบสารตกค้างทั้งหมด</p> <p>นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า ผักผลไม้ที่พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน สูงกว่าผักผลไม้อื่น พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานประมาณ 7% ของตัวอย่างทั้งหมด ในขณะที่ผักผลไม้บางชนิด เช่น คენห่า 8% พริก 14% มะเขือเทศ 15% กะเพรา/ โหระพา 18% ผักชี 24% ผักชีฝรั่ง 36% มะม่วง 8% ลำไย 9% แก้วมังกร 15% ฝรั่ง 18% มังคุด 26% และองุ่น 29% เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงและเข้าฤดูช่วงปลายฝนต้นหนาว หลังพบแนวโน้มเด็กเล็กเสี่ยงป่วยโรคมือเท้าปากด้วยสายพันธุ์ EV71 เพิ่มขึ้น ภาพรวม 1 ม.ค.-9 ต.ค. 60 ป่วยแล้ว 61,647 ราย เสียชีวิต 3 ราย หากพบเด็กมีอาการไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสหรือเม็ดแดงๆ ในปากฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ให้รีบไปพบแพทย์ และแยกเด็กออกมาพักฟื้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p> <p>เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. และผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้เฝ้าระวังดูแลเรื่องการทำความสะอาด เครื่องเล่น และของใช้ต่างๆ จากข้อมูลสำนักอนามัย พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในปี 2559 มีผู้ป่วยรวม 11,789 ราย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ต.ค. 60 มีผู้ป่วยทั้งหมด 8,581 ราย กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี อัตราป่วย 704.04 ต่อประชากรแสนคน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>3ล้าน3ปี เลิกบุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ สธ. สำนักอนามัย กทม. ศิริราชพยาบาล สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี เครือข่ายหมออนามัย ชมรม อสม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและปฏิญาณตน "อสม.-อสส.ชวนเลิกบุหรี ทำดีถวายพ่อ" โดยแกนนำ อสม. และ อสส. กว่า 90 คนจากทั่วประเทศ กล่าวปฏิญาณตนมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เลิกสูบบุหรีเพื่อพ่อ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน เชิญชวนประชาชนเลิกบุหรีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยจากบุหรีที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษา เพื่อให้กำลังใจและพัฒนาการทำงาน เพื่อลดจำนวนคนสูบบุหรีและลดผลกระทบจากพิษภัยบุหรี</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ยารักษาสิว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพเด็กผู้หญิงขายยา Acnotin 10 ซึ่งเป็นยาในกลุ่มวิตามินเอ อั้งลดการผลิตไขมัน ลดสิวลุดตัน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ ๆ นั้น ออย. ขออย่าเตือนผู้บริโภคอย่าสั่งซื้อยาผ่านทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์มารับประทานโดยเด็ดขาด เสี่ยงต่อการได้รับยาไม่มีคุณภาพ และอาจได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาถึงชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>เดิน-วิ่งฟันดีสุขภาพดี</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิทันตสาธารณสุข และออรัล บี ร่วมรณรงค์ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก แจกแปรงสีฟัน ให้แก่นักวิ่งภายในงาน "เดิน-วิ่ง ฟันดีสุขภาพดี' มินิมาราธอน ครั้งที่ 4" ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 2560 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข</p>
เพจเฟซบุ๊กหมอนามัย ชื่อmouth	<p><b>แพทย์ไม่สนใจคนไข้</b></p> <p>-เสนอแชร์ข้อความของ ตี การช่าง ระบุว่า ได้ใช้สิทธิ 30 บาท ในการผ่าตัดก้อนเนื้อที่แขนออก ที่ รพ.บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา ซึ่งแพทย์หญิงที่ทำการผ่าตัดไม่ได้ให้ความสนใจ เอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ สั่งให้ผู้ช่วยตัดไหมโดยไม่มาดูบาดแผล ทำให้แผลอักเสบมาขนาดใหญ่มาก แต่แพทย์คนดังกล่าวก็ยังไม่สนใจ จึงย้ายไปรักษาที่รพ.เอกชนในเมืองชัยภูมิ ซึ่งแพทย์บอกว่า ผ่าผิดวิธี แผลติดเชื้อ</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>กาวปิดแผลผ่าตัด</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยของประเทศออสเตรเลีย คิดค้นกาวผ่าตัดชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการครบถ้วนในการใช้รักษาแผลจากการผ่าตัด ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งเรียกชื่อเบื้องต้นว่า "เมโทรา" ผลิตจากวัสดุที่เป็นไบโอคอมแพททิเบิล เนื่องจากสร้างขึ้นจากโปรตีนซึ่งคล้ายคลึงกับโปรตีนที่ใช้สร้างเส้นใยอีลาสตินในร่างกายมนุษย์ มีความเหนียวได้หลายระดับ และสามารถเซตตัวยึดติดปากแผลได้ภายในเวลาเพียง 60 วินาทีด้วยการฉายแสงยูวี</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch